



# สรุปข่าว สร.

NEWS ๙

ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>โรค NCDs</b></p> <p>1. ร่าง พ.ร.บ.โรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- กรม คร. ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ.โรค NCDs) ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย <a href="http://www.law.go.th">www.law.go.th</a> และ <a href="https://laws2.ddc.moph.go.th">https://laws2.ddc.moph.go.th</a> วันที่ 26 มี.ค. - 10 เม.ย. 68 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของปชช.ที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่าน <a href="https://shorturl-ddc.moph.go.th/VqUPX">https://shorturl-ddc.moph.go.th/VqUPX</a></p> <p>2. งานอย.ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนเพื่อคนไทยห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., thebetter, TNN)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผย อย. จัดงาน“อย. ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs” ระหว่างวันที่ 28 – 30 มี.ค. 68 ณ ลานโพรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เขตสุขภาพดีเด่น ที่ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนเพื่อคนไทยห่างไกล NCDs และผู้ประกอบการดีเด่น ด้านนวัตกรรม ด้านสร้างสรรค์และการส่งออก ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล อย. คิวลิตี้ อวอร์ด จากทั่วประเทศกว่า 100 บูธ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้โรค NCDs การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยนวัตกรรมสู่การส่งออก พร้อมสาธิตการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร</p> <p>3. พัฒนา <a href="http://www.นับคาร์บ.com">www.นับคาร์บ.com</a></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก., hfocus, bkkvariety, brandleader, publicpostonline)</p> <p>- น.ส.สุพัฒน์ฯ สอนดำรงทิพย์ ผอ.สำนักอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า ในปี 2568 โรค NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ประมาณ 400,000 คน สสส.ร่วมกับ สธ. พัฒนาเว็บไซต์ <a href="http://www.นับคาร์บ.com">www.นับคาร์บ.com</a> รวบรวมคลังความรู้สุขภาพ ทั้งหนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือ บทความให้ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต และโรค NCDs พร้อมเทคนิคดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนหาปริมาณคาร์บและอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้ง่าย</p>	-
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>ตำแหน่งเลขาฯ สพฉ.คนใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายพิเชษฐ์ ทองซ่าง รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นเลขาธิการ สพฉ. คนใหม่ ในสมัยการดำรงตำแหน่งปี 2568-2572 หลังจาก ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ทำงานครบวาระในวันที่ 31 มี.ค. 68</p> <p><b>MOU การขับเคลื่อนเมนูสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, biztalknews, adsthailand, RYT9, Thailand4, newswit, thaipr)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเมนูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้ สานต่อปีที่ 3 ณ One Bangkok กรุงเทพมหานคร สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเผยคนไทยสั่งไม่หวานเลย 160% ตั้งเป้าขยายความร่วมมือสู่เมนูอาหารจานหลัก</p>	
<p><b>นวัตกรรมเตียงรักษาผู้ป่วยมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, Ch7)</p> <p>- นพ.ธนิษร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.มะเร็งลำปาง เป็นรพ.เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้พัฒนาเตียงต้นแบบสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ เพื่อลดการยับตัวของผู้ป่วยให้น้อยที่สุดและให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีตามแผนการรักษาที่แม่นยำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บุคลากรในโรงพยาบาลพัฒนาขึ้นมาใช้งานใน รพ.และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว</p>	
<p><b>ด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมภ์ สองโรคไขสุขภาพ: มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มากเป็นอันดับ 1 ในเพศชายและอันดับ 3 ในเพศหญิง แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงประวัติพันธุกรรมในครอบครัว เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ยิ่งเพิ่มโอกาสให้มีความเสี่ยงสูงขึ้น เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรค</p>	
<p><b>สส.จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ทันทแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สสส. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เดินหน้าพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการบริการเพื่อสุขภาพ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพ พร้อมส่งบุคลากรด้านการบริการเพื่อสุขภาพสู่การทำงานจริง ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านการอนุญาต 17,093 แห่ง แบ่งเป็นกิจการสปา 1,153 แห่ง กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 14,673 แห่ง กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม 233 แห่ง และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,034 แห่ง และมีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ จากกรม สสส. 621 สถาบัน</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>1. เตือนสารพิษในบุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd</p> <p>- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี เตือนบุหรีไฟฟ้ามีสารนิโคตินเท่ากับสูบบุหรี่มวน 20-50 มวน และสามารถเสกติดง่ายกว่าบุหรีทั่วไปถึง 10 เท่า โดยมีสารพิษอันตรายส่งผลกระทบต่อร่างกาย คือ 1. โพรพิลีนไกลคอล ทำลายชั้นของหลอดเลือดดวงตา ส่งผลให้ประสาทตาเสื่อม 2. กลีเซอริน เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เวียนศีรษะ คลื่นไส้ และ 3. สารหนู หากได้รับปริมาณมาก จะทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติ และเสี่ยงภาวะเลือดไหลไม่หยุด</p> <p>2. งานวิจัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ)</p> <p>- งานวิจัยล่าสุดเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ ระบุว่า แคมเปญ "The Real Cost" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้บุหรีไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนของสหรัฐฯ ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการเริ่มต้นใช้บุหรีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินการว่าสามารถป้องกันเยาวชนอเมริกันใช้บุหรีไฟฟ้าได้กว่า 444,252 คน จาก 2.13 ล้านคนในปี 2023 เหลือ 1.63 ล้านคนในปี 2024 ชี้ให้เห็นว่าการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของเยาวชนได้อย่างแท้จริง และยังมี</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐและองค์กรด้านสาธารณสุขให้เน้นความสำคัญของการรณรงค์ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

**สถานการณ์ฝุ่น PM2.5**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, สยามรัฐ, bangkokbiznews., ejan, ไทยนิวส์ออนไลน์, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thansettakij, inn, amarintv) นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ)

- GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พบว่าพื้นที่ กทม. มีค่าฝุ่นในระดับปานกลาง ในภาคเหนือและอีสานยังคงวิกฤต โดยมี 17 จังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่ นครพนม ซึ่งค่าฝุ่นพุ่งสูงถึง 154.8 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สสจ.นครพนม รายงานว่า ปัญหาหลักมาจากการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาตอซังข้าว ไร่ป่า และขยะในครัวเรือน นอกจากนี้ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการเผาเช่นกัน ทำให้ปัญหาฝุ่นสะสมรุนแรงขึ้น

ในส่วนของ จ.หนองคาย ค่าฝุ่นยังคงสูงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงถึง 140 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างชัดเจน นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองคาย เตือนให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. ใน 11 จ.ภาคอีสาน ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งและเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่วนประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน)

- เมื่อวันที่ 26 มี.ค. จ.ชัยนาท เผชิญสภาพอากาศร้อนระอุ อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย โดยเฉพาะช่วง 10.00-15.00 น. ที่แดดร้อนที่สุดของวัน สสจ.ชัยนาท เตือนให้ระวังโรคลมแดด (ฮีตสโตรก) ซึ่งเกิดจากร่างกายระบายความร้อนไม่ทัน ทำให้อุณหภูมิสูงผิดปกติ ไม่มีเหงื่อออก ส่งผลให้อวัยวะภายในล้มเหลวและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติถึง 10 เท่า

**วันวัณโรคสากล (World TB Day)**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, workpointnews, ejan, tnn, inn, mcoot)

- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรเครือข่ายหยุดยั้งวัณโรคระดับนานาชาติ (Stop TB Partnership) ได้มีมติให้วันที่ 24 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อให้เกิดการรณรงค์ร่วมกันในการต่อต้านวัณโรค และย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดและยังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ จากข้อมูลรายงานของ WHO ปี 2567 พบว่า วัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่อันตราย มีผู้ป่วยกว่า 10.8 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคประมาณ 1.3 ล้านราย ส่วนประเทศไทย ในปี 2567 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 113,000 ราย และเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า 13,000 ราย ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเช่นกัน ตั้งเป้าลดอัตราการตายจากวัณโรคลง ร้อยละ 95 และลดผู้ป่วยรายใหม่ลงให้ได้ถึงร้อยละ 90

**กค.ตรวจสุขภาพฯ ให้สื่อมวลชนในจ.กาฬสินธุ์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (เดลินิวส์, INN, 77 kaoded, 4forcenews, siamfocustime)

- พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เผย รพ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพสื่อมวลชนใน จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2568 พร้อมนำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสุขภาพและกิจกรรมของ รพ. เพื่อการดูแลรักษาป้องกันโรคที่ดีให้ชาวกาฬสินธุ์

**สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ราคายาและเวชภัณฑ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ไพบุลย์ เอกแสงศรี นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้สัมภาษณ์กรณีสภาองค์การของผู้บริโภคเสนอ ก.พาณิชย์ ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของ รพ.เอกชน พร้อมเปิดราคาเวชภัณฑ์สูงเกินจริง ว่า ต้องพิจารณาต้นทุนที่ต่างกัน เช่น ค่าเก็บรักษา ยา การมีเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมอายุการใช้งานของเวชภัณฑ์ ปัจจุบัน กรมการค้าภายในกำกับให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคาค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ต่อ ก.พาณิชย์ และห้ามขายเกินราคาที่แจ้งไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงพยาบาลมีต้นทุนที่ต่างกันไป จึงไม่สามารถกำหนดราคากลางแบบเดียวกันได้ พร้อมย้ำว่า รพ.เอกชนเป็นทางเลือกในการรักษา หากผู้ป่วยเห็นว่าราคาสูงเกินไป สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้</p>	
<p><b>ทุจริตเบิกจ่ายยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยกรณีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ ผอ.รพ.ทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ให้ดำเนินคดีกับขบวนการทุจริตยาของ รพ.ทหารผ่านศึก ที่นำไปจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก ต่อมา บก.ปปป. ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาขบวนการทุจริตแล้ว ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาเพื่อให้ รพ.สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมถึงระบบแจ้งเตือนกรณีมีการเบิกจ่ายค่ารักษาที่ผิดปกติให้แก่ รพ.ทุกแห่ง หากพบผิดปกติจะส่งระบบเบิกจ่ายทันที พร้อมดำเนินคดีถึงที่สุด โดยจะร่วมมือกับ สธ. ทำ MOU กำกับดูแลการเบิกจ่ายค่าบริการสิทธิข้าราชการ พร้อมจัดทำแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สามารถเพิกถอนสิทธิผู้ประกอบการทุจริตเบิกจ่ายยา ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือและยกร่างกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><b>หญิงไทย' เสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ()</p> <p>- ข้อมูลล่าสุดจาก Roche Diagnostics APAC Women Health Survey 2025 ในผู้หญิงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อายุ 25-50 ปี มากกว่า 300 ราย ระบุว่า 28% ของผู้หญิงไทยเคยเลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาทางการแพทย์ เนื่องจากภาระหน้าที่ในครอบครัว โดยประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ใน 8 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ มากกว่า 80% ของผู้หญิงในประเทศไทยกังวลด้านตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการดูแลสุขภาพของครอบครัว ยิ่งกว่านั้น ผู้หญิงยังเป็นกำลังหลักในระบบสาธารณสุข โดย 66% ของผู้ดูแลคนป่วยในครอบครัวทั่วโลกคือผู้หญิง และ 71% ของบุคลากรทางการแพทย์ก็คือผู้หญิงเช่นกัน อีกทั้งยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวสูงถึง 70%</p> <p>ภาระเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงไทยละเลยสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้อัตราการเกิดมะเร็งในผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดจาก Economist Impact เผยว่า 27.8% ของผู้หญิงไทยไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และ 24.9% ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และความกังวลเกี่ยวกับผลตรวจปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเป็น 2 ใน 5 อันดับแรกของโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากที่สุด แม้ว่าการตรวจคัดกรองจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษาได้ แต่หลายคนยังลังเลหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลล่าสุดระบุว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงไทยมองว่าการตรวจคัดกรองเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วน ทำให้พลาดโอกาสในการป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น</p>	-
<p><b>ถ่ายโอนรพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- ถึงแม้การถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จ ตามแผนการกระจายอำนาจ ซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะปัญหาเกิดจากการที่พื้นที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ระเบียบที่ยังไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางพื้นที่ประสบผลสำเร็จในการถ่ายโอนครั้งนี้ หนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชะแยง (รพ.สต.บางชะแยง) จ.ปทุมธานี</p> <p>นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางชะแยง เปิดเผยว่า หลังจากที่ รพ.สต.บางชะแยง ถูกถ่ายโอนจาก สธ. มายัง อบจ. ปทุมธานี จะครบ 3 ปีแล้ว พบว่า ในระยะหลังของช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ในส่วนภาพรวมเรื่องของการบริหารจัดการมีความสะดวก</p>	-

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

มากขึ้น การเบิกงบประมาณสามารถเบิกตรงกับ อบจ. ได้รวดเร็ว อย่างถ้ามีปัญหาในพื้นที่ก็สามารถจะเสนอและวางแผนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาได้เลย อาทิเช่น ตำบลบางชะแยงมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก็ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเรื่องที่กำลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงในเรื่องการเมือง รวมถึงความพร้อมของ อบจ. ในเรื่องการขับเคลื่อนงานสุขภาพ มองว่ายังไม่มีใครที่จะขับเคลื่อนได้มากพอสมควร

**งานสุขภาพจิตและสารเสพติดระดับอำเภอ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

- นายประพันธ์ ไยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดระดับอำเภอ ที่ร.ท.เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 24 มี.ค.68 ว่า การทำงานยาเสพติด ติดปัญหางบประมาณ งานให้ทำแต่บางกว่าจะผ่านเขต ผ่านจังหวัด ลงชุมชนหรืออำเภอ เป็นระบบที่ผิด เห็นด้วยที่จะทำ "ชุมชนล้อมรั้ว" แต่บางสำคัญ เพราะปัญหาเสพติดซับซ้อน ถ้าเราจะทำงานยาเสพติดให้เข้มแข็ง งบฯต้องอยู่ที่อำเภอ ไม่ใช่เอางานไปไว้ที่อำเภอแล้วไม่มีอะไรตามไป

**เปิดผลสอบ "แพทยสภา" ฟอกขาวหรือเอาผิด หมอรักษา "ทักษิณ"**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อประชุมสภาฯ ในประเด็นเรื่อง ตีลปศาง-การกลับประเทศไทยของทักษิณ ชินวัตร บิดานายกฯ และการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.ตำรวจ เป็นเวลา 6 เดือน ทำให้นายทักษิณไม่ต้องรับโทษติดคุกแม้แต่วันเดียว ว่า กำลังรอผลสอบจากแพทยสภาเกี่ยวกับกรณีการรักษาพยาบาลของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทำให้ไม่ต้องรับโทษจำคุก

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายเรื่อง ตีลปศาง-นักโทษเหวตะ ระบุตอนหนึ่งในการอภิปรายด้วยว่า การแต่งตั้งบุคคลที่ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง อวยยศ หน้าที่การงาน รวมถึงได้รับการปูนบำเหน็จเพิ่มเติมในรอยต่อรัฐบาล นายเศรษฐา และ น.ส.แพทองธาร คือ โดยเฉพาะแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ที่ได้เป็นกรรมการอิสระของบอร์ดไออาร์พีซี ได้เงินนับล้านบาทต่อปี และเป็นตัวตั้งรอง ผบ.ตร. ก่อนเกษียณ นอกจากนั้นยังให้หมอที่ลงนามในใบความเห็นแพทย์เพื่อรักษาตัวต่อ ซึ่งชื่อย่อ พล.ต.ท. ส.ม. ซึ่งเป็นพี่ชายของอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยมีส่วนได้เสียหรือไม่ โดยคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าเป็นการตอบแทนทางการเมือง เอาความยุติธรรมและผลประโยชน์แลกเพื่อคนในครอบครัว

ด้าน ป.ป.ช. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 12 คน ขณะที่แพทยสภาตั้งอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรมแพทย์ รพ.ตำรวจ และ รพ.ราชทัณฑ์ ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมหรือไม่

ส่วน ศ.นพ.อมร ลีลารัตน์ ประธานอนุกรรมการสอบสวน ระบุว่า การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลรายงานเสนอที่ประชุมใหญ่แพทยสภาในวันที่ 10 เม.ย. โดยไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดก่อนการประชุม ทั้งนี้ ผลสอบของแพทยสภาเรื่องทักษิณ ชินวัตร สุดท้ายจะมีการเอาผิดจริยธรรม-จรรยาบรรณ แพทย์ รพ.ตำรวจและ รพ.ราชทัณฑ์ หรือจะฟอกขาวให้หมดจด จนทำให้การรักษาตัวของทักษิณ 6 เดือนที่ รพ.ตำรวจกลายเป็นการรักษาที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ชนิดค่านายหน้าคนทั้งประเทศ จนกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวงการแพทย์ไทย เดือนเม.ย. นี้ ได้รู้กัน แม้จะเริ่มพอคาดเดาผลที่จะออกมาได้บ้างแล้วก็ตามที

**อังกฤษเผยบัญชี "เชื้อก่อโรคสำคัญ" 24 ราย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, news1live, sonthitalk)

-รัฐบาลสหราชอาณาจักร เผยแพร่บัญชีรายชื่อ "เชื้อก่อโรคสำคัญ" ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนจำนวน 24 รายการ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับวิกฤตสาธารณสุข ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวจัดทำโดยสำนักงานความปลอดภัยสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักวิจัยจัดลำดับความสำคัญกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบสาธารณสุข รวมถึงเร่งสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน สำหรับเชื้อโรคที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ได้แก่ เชื้อตระกูลโคโรนาไวรัส รวมถึงเชื้อโควิด-19 พาราไมกโซไวรัส รวมถึงเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ และออร์โธไมกโซไวรัส ซึ่งครอบคลุมเชื้อไข้หวัดนก นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงเชื้ออีโบล่า โนโรไวรัส และฝีดาษลิง